

## คำอธิบายรายวิชา

### NSP18 01 นโยบายและระบบสุขภาพ

2(2-0-4)

#### Policy and Health System

นโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพบริการสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุขกับการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการในห้องผ่าตัด บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และจัดการความรู้

### NSP18 02 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก

2(1-2-3)

#### Advanced Health Assessment and Clinical Judgment

การประเมินภาวะสุขภาพองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บความรู้สึกร่วม การประเมินโรคร่วม การตรวจหาห้องปฏิบัติการและการแปลผลการใช้เครื่องมือพิเศษที่จำเป็น การตัดสินใจทางคลินิก และการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล

### NSP18 03 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 1

2(2-0-4)

#### Perioperative Nursing 1

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดแบบองค์รวม ทุกระยะการผ่าตัด การบริหารความเสี่ยง การควบคุมสิ่งแวดล้อมและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยวิกฤติในห้องผ่าตัด การช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูง การดูแลผู้ป่วยเสียชีวิตในห้องผ่าตัดและญาติผู้ป่วย การบริหารจัดการในห้องผ่าตัด และการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

### NSP18 04 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 2

3(3-0-6)

#### Perioperative Nursing 2

บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด ครอบคลุมทุกระยะการผ่าตัด ในกรณีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีความเสี่ยงสูง หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือใช้นวัตกรรมการผ่าตัดในระบบต่างๆและการปลูกถ่ายอวัยวะ การประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผ่าตัดที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง

### NSP18 05 ประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

2(2-0-4)

#### Issues and Trends in Perioperative Nursing

ประเด็นและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ข้อมูลและสารสนเทศทางการพยาบาล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายและทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

### NSP18 06 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 1

2(0-8-0)

#### Perioperative Nursing Practicum 1

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยผ่าตัดและครอบครัว ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่ครอบคลุมทุกระยะการผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาล การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การบริหารความเสี่ยง การควบคุมสิ่งแวดล้อมและป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด การปฏิบัติการพยาบาลกรณีผู้ป่วยวิกฤติในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยผ่าตัดที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง

### NSP18 07 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 2

3(0-12-0)

#### Perioperative Nursing Practicum 2

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยผ่าตัดและครอบครัว ในรายที่มีปัญหายุ่งยากและซับซ้อน รายที่ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงที่เลือกสรรในหน่วยผ่าตัด การปลูกถ่ายอวัยวะ และการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผ่าตัดที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง